

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ÁN BỔ SUNG
TRUNG TÂM NUÔI DẠY TRẺ MC-KT THIỆN TÂM

Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-CTUBND ngày 21/22/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận, Trung tâm nuôi dạy trẻ MC-KT Thiện Tâm được thành lập. Từ đó đến nay, Trung tâm Thiện Tâm đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện ngày càng hiệu quả việc chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh, những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo quy định trong đề án và Quyết định thành lập, đối tượng tiếp nhận của Trung tâm Thiện Tâm là trẻ từ 5 đến 15 tuổi gồm trẻ em bị mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị tàn tật, trẻ em bị bỏ rơi không có người thân để nương tựa, không có nguồn trợ cấp từ gia đình để lại hoặc chưa có tổ chức nhận nuôi dưỡng. Và quy mô hoạt động của Trung tâm Thiện Tâm là tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc hàng năm với số lượng 30 trẻ em.

Mục đích của Trung tâm Thiện Tâm là việc làm mang tính nhân đạo góp phần cứu mang những mảnh đời bất hạnh, khốn khó, làm xoa dịu nỗi đau của các em, tạo cho các em có cuộc sống ổn định, được sống, được học tập đàng hoàng. Trong điều kiện hiện nay điều kiện của Trung tâm Thiện Tâm đã được xây dựng ngày càng hoàn chỉnh, trang thiết bị tương đối đầy đủ, đảm bảo đáp ứng việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Mặt khác, trong xã hội hiện nay, tình trạng các cháu bị bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng khá phổ biến, với tấm lòng nhân ái chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chính vì vậy, Trung tâm Thiện Tâm xin được **bổ sung Đề án thành lập Trung tâm Thiện Tâm** theo một số nội dung như sau:

I.MỤC TIÊU:

Đối tượng tiếp nhận của Trung tâm Thiện Tâm là trẻ từ **0 đến 15 tuổi** gồm trẻ em bị mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị tàn tật, trẻ em bị bỏ rơi không có người thân để

nuơng tựa, không có nguồn trợ cấp từ gia đình để lại hoặc chưa có tổ chức nhận nuôi dưỡng (Bổ sung thêm đối tượng từ 0 đến 5 tuổi).

II. QUY MÔ HOẠT ĐỘNG:

Tiếp nhận nuôi dưỡng chăm sóc hàng năm với số lượng **80 - 100** trẻ em.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG:

1. Cơ sở vật chất:

Hiện tại, Trung tâm sở hữu 10ha với đầy đủ tiện nghi gồm 1 phòng làm việc, 12 phòng dành cho trẻ với diện tích phù hợp; có sân chơi thoáng mát, rộng rãi; có 2 khu bếp, 1 nhà kho. Hệ thống điện, nước sinh hoạt, công trình vệ sinh, các phương tiện phục vụ cơ bản đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

2. Nguồn lực tài chính:

-Lấy nguồn thu chính từ thu hoạch trái cây, hoa màu tự sản xuất: Đất sản xuất của Trung tâm là 10ha, trong đó cây chủ lực là thanh long (7 000 trụ); ngoài ra còn có quýt, chanh, bưởi, xoài... Thu hoạch hàng năm khoảng **2 100 000 000 đồng** (Hai tỷ một trăm triệu đồng). (Trong đó: Thanh long: 2 tỷ đồng; Mít: 60 triệu đồng; Xoài và Quýt: 40 triệu đồng).

-Trung tâm còn được sự tài trợ của Trung tâm nuôi trẻ khuyết tật Kỳ Quang II

-Được sự hỗ trợ của đồng đảo quý phật tử gần xa.

3. Tổ chức bộ máy:



Đội ngũ cán bộ của Trung tâm đã được tăng cường, bổ sung và đi vào hoạt động khá quy củ, nề nếp.

Trung tâm Thiện Tâm xin được bổ sung vào Đề án thành lập với 2 nội dung: **đối tượng tiếp nhận và quy mô hoạt động**. Trung tâm nuôi dạy trẻ MC-KT Thiện Tâm sẽ thực hiện đúng quy định các nội dung đã đưa vào Đề án.

Nơi nhận

-Sở LĐTBXH (b/c)

-Lưu


GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Phương